

# 'มฟล.'ระดมถกแก้ฝุ่นพิษภาคเหนือ

## จี้แก้ปัญหาวิกฤตหมอกควันเข้าถกในเวทีอาเซียน

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2562 ที่ห้องประชุมคอยดุง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มี รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี เป็นประธานการประชุม ร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาหมอกควัน จ.เชียงราย ประกอบด้วย มณฑลทหารบกที่ 37, ตำรวจภูธร, สาธารณสุขจังหวัด, ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ป้องกั้นและบรรเทาสาธารณภัย, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย พร้อมผู้บริหารและคณาจารย์จากสำนักวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รศ.ดร.วันชัยกล่าวว่า แม้มหาวิทยาลัยไม่มีหน้าที่โดยตรงในการแก้ปัญหาหมอกควัน แต่ด้วยมีนักศึกษาและบุคลากรในควมดูแลกว่า 15,000 คน รวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนรอบมหาวิทยาลัย ตลอดจนนักเรียนนักศึกษาต่างสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาหมอกควัน มหาวิทยาลัยจึงเป็นตัวแทนออกแถลงการณ์ถึงรัฐบาลขอให้แก้ไขปัญหอย่างจริงจังในช่วงที่ผ่านมา และเตรียมเสนอการวิจัยการแก้ปัญหาหมอกควันระยะยาวต่อไป พร้อมประเดิมทุนจัดตั้งไปจำนวนหนึ่งซึ่งได้รับการตอบรับจากทุกภาคส่วน ที่ทยอยสนับสนุนเข้ามาทั้งเงินทุนและสิ่งของ

“ข้อมูลจากการประชุมครั้งนี้สะท้อนว่าแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ทั้งหน่วยงานสนับสนุนต่างดำเนินการแก้ปัญหาอย่างจริงจังไม่ได้มีงานอดิเรก และหน่วยงานสนับสนุนทั้งรัฐและเอกชนต่างพร้อมที่จะมีส่วนร่วมแก้

ปัญหานี้ด้วยกัน ที่ผ่านมาจากขาดการประสานงาน และขาดการประชาสัมพันธ์ถึงสิ่งที่แต่ละหน่วยงานได้ดำเนินการไปแล้ว ตลอดจนขาดการเปิดช่องให้สังคมหรือชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาด้วยกัน และการประชุมครั้งนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารและข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของแต่ละหน่วยงาน และเปิดให้สังคมหรือสถาบันการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไข

ปัญหา” นอกจากนี้ในที่ประชุมมหาวิทยาลัยนำเสนอข้อมูลจากการศึกษาถึงรูปแบบการเกิดหมอกควัน โดยเฉพาะจากไฟป่าในเบื้องต้นจากแผนที่จุดความร้อนจากภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อหาสาเหตุการเกิดหมอกควัน พบว่าช่วงแรกที่เกิดสถานการณ์หมอกควันขึ้นในภาคเหนือนั้น ในจ.เชียงราย แทบไม่ปรากฏจุดความร้อน ซึ่งแตกต่างจากพื้นที่โดยรอบที่เกิดจุดความร้อนจำนวนมาก เมื่อถึงเวลาประกาศห้ามเผาข้อมูลจุดความร้อนเริ่มเปลี่ยนไป ทั้งจำนวนที่มากขึ้นแล้ว ยังมีแพตเทิร์นการเกิดที่แปลกไปจากเดิมและแตกต่างจากพื้นที่รอบๆ จ.เชียงราย ด้วย อย่างไรก็ตามพื้นที่อื่นมักเกิดจุดความร้อนในพื้นที่เกษตรซึ่งสอดคล้องกับเวลาที่เกิดเป็นช่วงบ่าย เป็นไปได้ที่มีการเผาเพื่อการจัดการที่ทำกิน ขณะที่ในพื้นที่ จ.เชียงราย นั้นมักเริ่มปรากฏจุดความร้อนในเวลาหลังเที่ยงคืนและมักเกิดในพื้นที่ป่าอย่างป่าสงวน เป็นต้น

ที่ประชุมยังพูดถึงประเด็นการประกาศเขตภัยพิบัติ ตลอดจนการนำปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือเข้าสู่การแก้ปัญหาระดับอาเซียนได้อย่างไร